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บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิช่ัน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

วนัศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
ห้องทบัทมิ + เพทาย + เพชรชมพ ูชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
...................................................................................................................................................... 

 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบั
ดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมี
ผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก ่

1. นายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย ศริิวิชยกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั สทิธิชยัศรีชาติ กรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมบติั ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร 
6. นายลมิ ฮวีไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการ 
7. นายลมิ เคียฮอง กรรมการ 
8. นายลมิ เคียเม้ง กรรมการ 

 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก ่

1. นางสาวสวุาทิพย์ พรสวุรรณนภา 
2. นางสาวนฐัมล แก้วนํา้เงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก ่
1. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ 
3. นางสาวสิรีธร บญุรอด 

ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทาํหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก ่
1. นางสาวนิชชา มีสขุ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  
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 ประธานที่ประชมุกลา่วสวสัดีผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ละเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 โดยประธานท่ีประชุมแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชมุทัง้หมด 57 ราย แบ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทนจํานวน 35 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 267,848,009 หุ้น จาก
จํานวนหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.48  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ
แล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน ทัง้นีไ้ด้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนในท่ี
ประชมุ ร่วมกบัท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบความถกูต้องของคะแนนแล้ว 
แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสะดวกร่วมเป็นสกัขีพยาน 
  ประธานในท่ีประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดีทัศน์ ก่อนเร่ิมการประชุม เร่ือง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการสง่เสริมความรู้ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน  โดยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
  ประธานกล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุท่ี
เป็นสถาบนั จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบนัด้วยตนเองทางโทรศพัท์ เพ่ือให้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย และเพ่ือเป็นการ
สง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลท่ีดี ให้เป็นไปอยา่งมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
สรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการลว่งหน้า โดยมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกํากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ช่ือ 
www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพ่ือพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท และสําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะกระทําโดย
เปิดเผย เว้นแตม่ีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมีมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั โดยจะใช้วิธีลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่วิดีทศัน์อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้
  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่โดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือ
หุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยูห่รือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง และในการลงคะแนน
เสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้เม่ือท่านลงทะเบียน ในกรณีท่ีไม่มีข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด โดยมีหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
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 สาํหรับวาระทัว่ไป การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 
 ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการอออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ กรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัอนัจะทําให้เกินจํานวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการ
ท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 สําหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดงัต่อไปนี ้ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานท่ี
ประชมุจะสอบถามทา่นผู้ ถือหุ้นวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นยกมือ หลงัจากนัน้ขอให้ทา่นผู้
ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําการบนัทึก
คะแนน เจ้าหน้าท่ีจะทําการสแกนแถบบาร์โค๊ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ ถือหุ้นเห็น เม่ือดําเนินการครบแล้ว จะมี
การประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออก
เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ หากออกเสยีงเกิน หรือขาด หรือแบง่คะแนนในการออกเสยีง จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 

 สําหรับการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะ
หยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจํานวนเสียงท่ีแน่นอน โดยในวาระนีจ้ะทําการลงคะแนนเป็น
รายบคุคล เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะในวาระนีข้อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่ใบลงคะแนน
เสยีงทกุกรณี ไมว่า่จะเป็นการ เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากพิจารณาวาระนีเ้สร็จ 

 หากทา่นผู้ ถือหุ้น ประสงค์ท่ีจะไมอ่ยูใ่นห้องประชมุ ในระหวา่งการพิจารณาวาระใดๆหากต้องการรักษาสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนัน้ๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้
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เจ้าหน้าท่ี ได้สง่ใบลงคะแนนเม่ือถึงวาระนัน้ๆ หากไมไ่ด้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชมุ บริษัทจะถือวา่ท่านได้ออกเสียงเห็น
ด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลอือยูท่ัง้หมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
 หลกัจากที่ได้เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานท่ีประชมุจึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณาวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 
  ประธานที่ประชมุแจ้งว่า  คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงปัญหา
การทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้
ความสําคญัในเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้โดยเร่ิมจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกบั
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ จากนัน้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบติัเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบติัตามอยา่งสม่ําเสมอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ผา่นการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่แล้ว เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลาํดบัท่ี 139 จากทัง้หมด 152 
บริษัทท่ีได้รับการรับรองในครัง้นี ้ นอกจากนีใ้นระหว่างปี บริษัทฯ ยงัได้มีการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. มีการเซ็นต์สญัญา clean agreement ร่วมกบั supplier เพ่ือยืนยนัว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีตอ่ต้านทจุริต
และคอร์รัปชัน่ ไมรั่บสนิบนในทกุรูปแบบ 

2. มีการสอน แนะนํา ให้คําปรึกษา ยกตวัอย่างกรณีศึกษา รวมทัง้ปลกูฝังค่านิยมเร่ืองการต่อต้านทจุริตและ
คอร์รัปชั่น โดยบรรจุไว้หนึ่งในหลักสูตรสําหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการทบทวนให้กับพนักงานอย่าง
สม่ําเสมอผา่นระบบ E-learning 

3. มีการกําหนดหน่วยงานเฉพาะท่ีดแูล และให้คาํปรึกษา รวมทัง้วิธีปฏิบติัเม่ือมีข้อสงสยัเกิดขึน้ 

4. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่า 
ไมมี่เร่ืองทจุริต คอร์รัปชัน่ เกิดขึน้ 

5. มีการเปิดเผยนโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ ในหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมทัง้สามารถให้แจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่วด้วย 

 นอกเหนือจากเร่ืองการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว สําหรับในปี 2559 ท่ีผ่านมานัน้ สภาพ
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้เลก็น้อย และถือวา่ยงัเป็นปีที่อตุสาหกรรมไอทีพบกบัการเปลีย่นแปลง
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อยา่งมากจากกระแส cloud computing ท่ีเพ่ิมทางเลอืกให้กบัองค์กร ในการใช้คอมพิวเตอร์แบบ Cloud โดยเปลี่ยนจากการ
ลงทุนในระบบเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง ทําให้ยอดขายระบบคอมพิวเตอร์ใน Data Center ลดลง รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงของกระแส Mobility ท่ีทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จนทําให้ตลาด PC คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลหดตวั
ลงเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ดี โดยรวมบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ โดยมีรายได้รวมท่ี 18,495 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 และมีกําไรสทุธิ 227 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37   

ทางคณะกรรมการบริษัท จงึขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีช่วยสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหาก
มีคําถามของผู้ ถือหุ้นท่ีสง่มาลว่งหน้า เพ่ือถามในที่ประชมุครัง้นี ้ขออนญุาตตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นท่ีสง่มานัน้ ในวาระท่ี 10 
ซึง่เป็นวาระตอบข้อซกัถาม เพ่ือท่ีจะได้ลงคะแนนตามวาระท่ีกําหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเน่ืองจากวาระท่ี 1 เป็นวาระแจ้ง
เพือ่ทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนแตอ่ยา่งใด สว่นวาระอ่ืนๆ ถดัไป ขอยํา้เร่ืองการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี ้เพื่อ
ความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เพ่ิมวิธีการลงคะแนนผ่าน Application โดยให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
ประสงค์จะลงคะแนนผ่าน Application สามารถลงคะแนนได้ทนัทีท่ีประกาศให้ลงคะแนน ซึง่คะแนนของท่านจะปรากฎบน
หน้าจอทนัที โดยถ้าคะแนนที่ท่านลงผ่าน Application มีการขดัหรือแย้งกบับตัรลงคะแนน จะขอยดึจากบตัรลงคะแนนเป็น
หลกั เพ่ือความถกูต้องโปร่งใส ตามหลกักํากบับรรษัทภิบาลที่ดี 

 
 วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 เม่ือวนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 
 
  ประธานท่ีประชมุได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 
2559 เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัตามสําเนาท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดย
รายงานการประชมุฉบบันีไ้ด้มีการสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเวบ
ไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
  ทัง้นีป้ระธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในรายละเอียดดงักลา่ว 
  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานในท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือ
ลงคะแนน และวิธีออกเสยีงในบตัรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
  ในระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จํานวน 3 ราย เป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้  57,100 หุ้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 
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ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 60 ราย จํานวน 267,905,109 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
  
วาระที่ 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจาํปี 2559 
 

 ประธานท่ีประชมุกลา่ววา่ คณะกรรมการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี 2558 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 44 กําหนดให้คณะกรรมการจดัทํารายงาน
ประจําปีเพื่อรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานอยู่ในรายงานประจําปีที่ได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญ
ประชุมแล้ว ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงและรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2559 เพือ่ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

  กรรมการผู้จดัการรายงานผลการดําเนินงานปี 2559 โดยเร่ิมจากสภาวะตลาดของสนิค้า IT ดงัตอ่ไปนี ้
 สําหรับสภาวะตลาด IT ทัว่โลกนัน้พบวา่ ในปี2559 ยอดขาย PC ทัว่โลกยงัคงลดลงอย่างตอ่เน่ือง โดยลดลงจากปี

ก่อน ร้อยละ 6.0% ในขณะท่ี ยอดขาย Server ในตลาดโลก เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองมาหลายปี แตใ่นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน
เลก็น้อย ประมาณร้อยละ 3.9 

สําหรับยอดขาย Smartphone เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง แตเ่ร่ิมจะมีการอ่ิมตวั โดยในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 เพียง
ร้อยละ 2.3 ในขณะท่ียอดขาย Tablet ลดลงมากท่ีสดุ โดยลดลงร้อยละ 15.6 

ทัง้นีใ้นตลาดไอทีโลก มีกลุม่สินค้าประเภทหนึ่ง ท่ีมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ได้แก่ hyperconverged system ซึง่ถ้า
พิจารณาตัง้แตปี่ 2557 นัน้พบวา่ มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2559 เติบโตขึน้ร้อยละ 3.9 

 สาํหรับยอดขายของบริษัทฯ นัน้ เม่ือพิจารณากลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีจําแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business 
Unit) แล้วนัน้ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าท่ีขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีใช้ในธุรกิจ และงานทัว่ไป เช่น 
Network, Printer, Server, PC มีแนวโน้มท่ียงัเติบโตได้ แตใ่นปีที่ผา่นมายอดขายของสนิค้ากลุม่นีล้ดลงเลก็น้อย ร้อยละ 0.8  

 กลุม่ Consumer เป็นสินค้าท่ีขายสูภ่าคครัวเรือน มียอดขายเพ่ิมขึน้เล้กน้อย ประมาณร้อยละ 0.2 เน่ืองจากกําลงั
ซือ้ของภาคครัวเรือนท่ีลดลง ทัง้นีม้ีแนวโน้มท่ีกําลงัซือ้จะเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากพ้นระยะการผอ่นชําระของโครงการรถคนัแรก 

 กลุม่ Value Added เป็นสินค้าท่ีใช้ในศนูย์คอมพิวเตอร์ หรือศนูย์ข้อมลูขององค์กร และต้องมีการบริการทัง้ก่อน
และหลงัการขาย ซึง่สามารถทํากําไรได้ดี ซึง่ในปีท่ีผ่านมาสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 59.1 เน่ืองจากมีเทคโนโลยีใหม่ และ
มาตรการสนบัสนนุของรัฐบาลเม่ือตอนปลายปี จงึมีการเติบโตท่ีดี 
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กลุม่ Smartphone มียอดขายลดลงร้อยละ 13.0 ซึง่ไมใ่ชก่ารลดลงจากสภาพตลาด แตล่ดลงจากงานโครงการในปีท่ี
ผา่นมา ซึง่ปีท่ีผา่นมามีงานโครงการลดลงจากปีก่อน 

แตเ่ม่ือมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 18,495 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 4 ปีท่ี
ผา่นมา พบวา่คอ่นข้างคงท่ี โดยอยูท่ี่ประมาณ 18,000 กวา่ล้านบาท  

สําหรับปัจจยัเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ได้แก่ ตลาดของกลุม่สินค้าท่ีใข้ในภาคครัวเรือนที่หดตวัลง และการ
ใช้บริการด้าน cloud ท่ีมีลกัษณะจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งาน ซึง่ถ้าการบริการด้าน cloud ได้รับความนิยมในตลาดไอที 
อาจทําให้การซือ้อปุกรณ์ไอที เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ อปุกรณ์ต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีสําคญั ทัง้นี ้
บริษัทฯ กําลงัพิจารณาถงึแผนรองรับความเสีย่งสาํหรับจดัการด้านนีอ้ยู ่

การขาดแคลนบคุลากร ก็นบัวา่เป็นความเสีย่งหนึง่เชน่เดียวกนั เน่ืองจากในปัจจบุนับคุลากรท่ีจบการศกึษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในตลาดมีจํานวนน้อยลง 

ในด้านโอกาส หรือปัจจยัเชิงบวกท่ีบริษัทฯ พบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของศนูย์ข้อมลูที่เป็นสิ่งสําคญั
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีธุรกิจกําลังเน้นการลงทุนในด้านนี ้และบริษัทฯ มีสินค้าในด้านนีค้่อนข้างครบ และการเติบโตของ
สมาร์ทโฟนที่ยงัเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทฯ ยงัสามารถเข้าไปครองสว่นแบง่ตลาดเพิ่มเติมได้อีก 

ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุกรรมการผู้จดัการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระนี ้

 
คณุวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. ในกลุม่ธุรกิจ Value Added Commercial ในสว่นของ Cloud เราจะมีแนวทางอย่างไร และจะมีการเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนหรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีรายการค้าจํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ ริเร่ิมการให้บริการแบบ Cloud เช่น 

Facebook Google หรือ Amezon ซึง่เร่ิมประสบความสําเร็จ และเร่ิมขยายฐานลกูค้ามายงัประเทศอ่ืน รวมทัง้ประเทศไทย
ด้วย ทัง้นีผู้้ ใช้งานในประเทศไทยยงัมีความไมแ่น่ใจท่ีจะใช้การบริการ Cloud ในตา่งประเทศ 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีขายอปุกรณ์แบบดัง้เดิมก็เร่ิมปรับตวัเช่นกนั โดยจะได้เร่ิมดําเนินการให้บริการ Cloud มาตัง้แต่ 4-5 ปีท่ี
ผ่านมา แต่ยงัมีผู้ ใช้งานไม่มากนัก ซึ่งบริษัทฯ ก็เร่ิมดําเนินการด้านนีเ้ช่นเดียวกัน โดยเป็นรายแรกๆ ท่ีดําเนินการในด้านนี ้
และเร่ิมได้ผลดีในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดยผู้ใช้งานจะมีทางเลือกมากขึน้ ซึง่ไม่ต้องพึง่พิงการบริการจากต่างประเทศ และยงัมี
การสาํรวจข้อมลูจาก IDC ท่ีเปิดเผยวา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีสงูภายใน 2 ปี 
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สาํหรับธรุกิจการให้บริการแบบ Cloud นัน้ บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาวิธีการลดต้นทนุ เพ่ือให้สามารถแข่งขนัด้าน
ราคากบับริษัทท่ีให้บริการในตา่งประเทศได้ ทัง้นีช้่วงนีย้งัอยู่ในช่วงให้ผู้ ใช้งานทดลองใช้งาน และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ในชว่งปลายปี  

 2. สําหรับการให้บริการท่ีได้ให้ทดลองใช้งานอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศมีความแตกตา่งอย่างไร และมีกําไร
ขัน้ต้นเป็นอยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
ปัจจยัท่ียงัได้เปรียบการให้บริการ Cloud จากตา่งประเทศ ได้แก่เร่ือง แบนวิธ และเร่ืองชอ่งทางการขาย  
การให้บริการ Cloud ท่ีมี Server จากตา่งประเทศอาจจะเกิดการลา่ช้าในการให้บริการได้ เน่ืองจากอาจเกิดภาวะคอ

ขวด ซึ่งถ้าเป็นการให้บริการในไทย สามารถเพ่ิมแบนวิธได้อย่างไม่จํากดั จึงทําให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานท่ีมากกว่า 
และในด้านช่องทางการขายนัน้ ผู้ ให้บริการ Cloud จากต่างประเทศมีรูปแบบการขายตรงไปยงัผู้ ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ยงัคง
รูปแบบการขายผ่านตวัแทนการขาย ซึ่งมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จึงสง่ผลให้มีช่องทางการขายท่ีมากกว่าการ
ให้บริการ Colud จากตา่งประเทศ 

 
คณุอาวธุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. การเติบโตของกลุม่ Value Added Commercial มีสาเหตมุาจากการเติบโตจากตลาด หรือมีโครงการพิเศษอ่ืนใด

ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
การเติบโตของธรุกิจกลุม่ Value Added Commercial เกิดจาก 2 ปัจจยั ได้แก่ สภาพตลาดท่ีเติบโตขึน้ และนโยบาย

สง่เสริมการลงทนุในอปุกรณ์ของนิติบคุคล เพ่ือลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลของภาครัฐ ทัง้นีน้โยบายดงักลา่วก็เป็นสว่นช่วย
ท่ีทําให้กลุม่ธรุกิจ Value Added Commercial เติบโตอย่างมากในปีที่ผา่นมา 
 หลังจากท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมแจ้งว่า วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 

 ประธานที่ประชมุได้ขอให้กรรมการผู้จดัการสรุปงบการเงินประจําปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ท่ีประชมุรับรอง 
ซึง่มีรายละเอียดประกอบในรายงานประจําปี 2559 ท่ีได้จดัสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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  กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปงบการเงินประจําปี 2559 ดงันี ้
  งบกาํไรขาดทุน 

- รายได้รวมปี 2559 มีจํานวน 18,495 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 2.1 
- คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.4  
- กําไรเบ็ดเสร็จรวมมีจํานวน 227 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

จํานวน 3 ล้านบาท 
- เมื่อเปรียบเทียบจากกําไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 36.7  ซึง่สาเหตสุําคญัมา

จากรายได้รวมที่เพ่ิมขึน้ และต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 
- เงินสดมีจํานวน 148 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีลกูค้าโอนชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้ปี จึงทํา

ให้มีเงินสดคงเหลอือยูใ่นบญัชีธนาคาร 
-  ลกูหนีก้ารค้าจํานวน 2,412 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ 367 ล้านบาท จากปี 2558 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงิน

เฉลีย่ 48.9 วนั 
- สนิค้าคงเหลอืจํานวน 1,718 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือ

อยา่งใกล้ชิด โดยมีอตัราหมนุของสนิค้า 30.6 วนั 
- สินทรัพย์รวมมีจํานวน 4,555 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว 602 ล้านบาท เน่ืองจากสินค้าคงเหลือ และ

เงินสด 
- เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินมีจํานวน 1,219 ล้านบาท จากปีก่อน 1,258 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 3  
- เจ้าหนีก้ารค้ามีจํานวน 1,684 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 35 เน่ืองจากการจ่ายชําระเงินเจ้าหนี ้

อยา่งตรงตอ่เวลา จงึได้รับเครดิตเพ่ิมมากขึน้ 
- ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลกําไรสะสม จาก 1,587 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,709 ล้านบาทในปี 

2559 
งบกระแสเงนิสด 
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีจํานวน 310 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้า และสนิค้าคงเหลอื 
 กรรมการผู้จดัการกลา่วเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเง่ือนไข 

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั รวมทัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
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 ประธานในท่ีประชมุขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเก่ียวกบังบ
การเงินประจําปี 2559 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ นอกเหนือจากหน้าท่ีในการสอบทานเก่ียวกบัระบบการควบคมุ 
และตรวจสอบระบบงานภายในท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้แล้วนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงั
มีหน้าท่ีท่ีสําคญั ได้แก่ การสอบทานปัจจยัท่ีสําคญั เช่น สินค้าคงเหลือ และลกูหนีก้ารค้า เป็นต้น การสอบทานงานบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น นอกจากนีก้ารตรวจสอบภายในยงัเน้นไปท่ีการตรวจสอบ
ภายในแบบเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระ โดยจัดให้มีการ
ประชมุร่วมกบัผู้บริหารทกุเดือน เพ่ือสอบถามข้อมลูการดําเนินงานตา่งๆ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการประเมินการทํางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสํานกังาน
อีวาย ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ บรรลเุป้าหมายของงานตรวจสอบ ทัง้นีย้งัได้รับคําแนะนนําสําหรับการปรับปรุง
และพฒันางานด้านตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกด้วย 

สําหรับการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และประจําปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจําปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซกัถามรายละเอียดต่างๆ ในงบ
การเงินจากผู้สอบบญัชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
พร้อมทัง้จดัให้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน  
ซึง่งบการเงินสาํหรับปี 2559 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามท่ีควร ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีอย่างไมมี่เง่ือนไข 

 ประธานในท่ีประชมุกลา่วว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ปี 2535 ท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติังบดลุ หรือท่ีเรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน 
และบญัชีกําไรขาดทนุ หรือท่ีเรียกใหม่ว่างบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
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 คณุวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 30 เป็นเพราะเหตใุด มีความจําเป็นท่ีจะต้องเก็บสินค้าคงเหลือไว้

อยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ มีการพิจารณาสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ว่าเพิ่มขึน้อย่างไร โดยการเพ่ิมขึน้นัน้มีทัง้สินค้าคงเหลือท่ีซือ้เข้ามา

ใหม่ และสินค้าคงเหลือค้างสต็อค ถ้าส่วนใหญ่ของสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าท่ีซือ้เข้ามาใหม่จะไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเป็นห่วง 
ทัง้นีก้ารเพ่ิมของสินค้าคงเหลือดงักลา่ว เป็นการเพ่ิมของสินค้าในสว่นท่ีซือ้เข้ามาใหม ่ทัง้นีผู้้ขายมีการทําโปรโมชัน่เพ่ือให้ซือ้
สนิค้าเยอะขึน้ในชว่งปลายปี และโปรโมชัน่และสว่นลดดงักลา่วจะสะท้อนเป็นผลกําไรในไตรมาสถดัไป แตก็่ยงันบัว่ามีความ
เสีย่งคงหเลอือยูบ้่าง ทัง้นีส้ถานการณ์ดงักลา่วไมไ่ด้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าเป็นหว่ง หรือสง่ผลกระทบเชิงลบ 

 
คณุกิตติพงศ์ ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. เมื่อปีท่ีแล้วมีการตัง้เป้าหมายไว้ท่ี 19,000 ล้านบาท แตย่อดขายของบริษัทเติบโตขึน้ 2% ประมาณ 18,400 ล้าน

บาท ขอให้อธิบายถงึสาเหตท่ีุยอดขายยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
โดยปกติยอดขายจะแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ การขายตามปกติ และการขายงานโครงการ ทัง้นีใ้นปีท่ีผา่นมาบริษัท

ฯ ไม่ได้ขายสินค้าเข้างานโครงการเยอะ เน่ืองจากกําไรขัน้ต้นท่ีต่ํามากของการขายจากงานโครงการดังกล่าว ซึ่งถ้ามี
ข้อผิดพลาดอาจจะไมไ่ด้กําไร หรืออาจจะขาดทนุ 

2. ต้นทุนขายท่ีเพิม่ขึน้มากกวา่การเพ่ิมขึน้ของยอดขาย เกิดจากสาเหตใุด 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สินค้าในกลุ่มของศนูย์ข้อมลูยงัมีกําไรท่ีดี แต่มีสินค้าอ่ืนมีกําไรลดลง ทําให้เกิดส่วนผสมของสินค้าท่ีขายท่ีทําให้

กําไรลดลง และคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้  
 3. คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั มีการตัง้สมมติฐานอยา่งไร และเกิดขึน้กบัสนิค้ากลุม่ใด 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 การตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีมีการกําหนดนโยบายท่ีตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัตาม

อายสุินค้า ซึง่นโยบายดงักล่าวได้กําหนดไว้เป็นนานแล้ว และเป็นการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัท่ีค่อนข้างสงู ซึ่งในปีท่ีผ่านมา
บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั โดยสอบทานรายการขายสินค้าย้อนหลงั 4 ปี 
เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัมากขึน้ และได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายท่ีมีอตัราน้อยลง แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภยั และ
สะท้อนความถกูต้อง เช่ือถือได้ให้แก่งบการเงินของบริษัทฯ  
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 คณุเศรษฐวฒิุ ผู้ รับมอบรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. ยอดขายในปีท่ีผา่นมา ไมไ่ด้เติบโตมากจากปีก่อน แตมี่สนิค้าคงเหลอืที่เพ่ิมขึน้ บริษัทฯ มีการเตรียมสนิค้าไว้เพือ่

ขายในปัจจบุนั ซึง่จะสง่ผลตอ่ยอดขายในปัจจบุนัหรือไม ่
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สนิค้าคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด จะเตรียมไว้ขายสาํหรับไตรมาส 1 เทา่นัน้ 
  
คณุอาวธุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมลูนโยบายด้านการตัง้คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั ซึง่เคยมีการเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเม่ือปี 2555 

แตห่ลงัจากนัน้ไมไ่ด้เปิดเผยมาหลายปีแล้ว จะสามารถนํามาเปิดเผยได้อีกหรือไม ่เพ่ือท่ีจะได้ทราบรายละเอียดในด้านนี ้
 คณุเอกสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชี ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 การเปิดเผยข้อมลูนโยบายค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึ่งการเปิดเผยดงักล่าวอาจทําต้อง

ระมดัระวงั เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ซึง่โดยปกติแล้วทางผู้สอบบญัชีจะมีข้อมลูอยู่ในกระดาษทําการอยู่แล้ว 
ทัง้นีส้ามารถเลือกท่ีจะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยในด้านนีไ้ด้ ซึ่งผลของการตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าล้าสมัยได้แสดงอยู่ในงบ
การเงินแล้ว สําหรับการเปิดเผยตามรายละเอียดดงักลา่วนัน้ สามารถทําได้ แตอ่าจจะต้องระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเข้าใจที่
ผิดพลาดของผู้ใช้งบการเงิน 

 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 

 ในระหวา่งการประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 4 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,316,660 หุ้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเอกฉนัท์ รับรองงบการเงินประจําปี 2559 
  
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 64 ราย จํานวน 269,221,769 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการ
ดาํเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ประธานที่ประชมุกลา่ววา่ ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตนัน้ สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2559 
จํานวน 227.45 ล้านบาท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม   

 นอกจากนี  ้ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีเข้าเป็นทนุสาํรองของบริษัท ในอตัรา ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนกวา่ทนุสาํรองจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 สําหรับทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรกําไรสทุธิ
เป็นทนุสํารองของบริษัทเป็น จํานวน 35,019,865.50 บาท ซึง่ครบตามจํานวนร้อยละ 10 ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว เงิน
กําไรสว่นท่ีเหลอื ให้เก็บเป็นเงินกําไรสะสม เพ่ือกิจการตอ่ไป 

  ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปัน
ผลดงันี ้ 

 ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) และเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
(สบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจา่ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสบิสตางค์) โดยแบง่เป็นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 140.08 ล้านบาท ซึง่เงินปันผลที่จ่ายครัง้นีเ้ม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.59 โดยเงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้จา่ยเงินปันผลจากกําไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ซึง่การจ่ายเงินปันผลใน
อตัราข้างต้นครัง้นี ้เป็นการจา่ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นการจา่ยท่ีสงูกวา่นโยบาย และเป็นอตัราท่ีสงูกวา่ปี 2558 เน่ืองจาก บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดท่ีดีขึน้ มีสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีต่ําลง จงึเห็นสมควรว่าเหมาะสมท่ีจะให้เสนอ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นเพิ่มสําหรับปีนีอี้กปีหนึ่ง ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลนีต้้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุสามญั
ประจําปี  

 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
 คณุกิตติพงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. การขอคืนภาษีท่ีได้คืนมานัน้ ได้ถกูนํามาพิจารณาจา่ยเงินปันผลด้วยหรือไม ่
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
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 การจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากหลายๆด้าน ซึง่ด้านกระแสเงินสดก็เป็นปัจจยัหนึ่งที่นํามาตดัสินจ่ายเงินปันผล 
ทัง้นีก้ารขอคืนภาษีทําให้เกิดกระแสเงินสดท่ีดขีึน้ จงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีรวมอยูใ่นเงินปันผลด้วย 

 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามการเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท และออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดท่ีนําเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบ
ลงคะแนน 

ในระหวา่งการประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 4 หุ้น 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเอกฉนัท์ อนมุติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอตัราท่ีประธานท่ี
ประชมุแจ้ง 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 65 ราย จํานวน 269,221,773 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซ่ึงประกอบด้วย ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไล
ลักษณ์ นายสมบัต ิปังศรีนนท์ และ นายลิม ฮวีไฮ 

 ประธานที่ประชมุแจ้งว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 37 กําหนดว่า ในการประชมุสามญัประจําปี กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2560 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่านด้วยกนั คือ ดร. โรจน

ศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ นายสมบติั ปังศรีนนท์ และนายลมิ ฮวีไฮ ซึง่ 1 ทา่นเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีบ้ริษัท ได้แจ้งคณุสมบติัของ

กรรมการอิสระไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานในท่ีประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กลา่ววา่สาํหรับคณุสมบติัของกรรมการอิสระมีดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระในการตดัสินใจและไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและ

ผู้ เก่ียวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัโดยมีคณุสมบติั

ครบซึง่เข้มกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําจากบริษัทหรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วมบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทัง้

ในปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนหน้าท่ีจะรับตําแหน่งกรรมการอิสระ 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดาคู่

สมรสพีน้่องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีนยัหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตําแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นส่วนผู้ จดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนรับตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนรับตําแหน่งกรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีเป็นนยักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นสว่น

ในห้างหุ้นสว่นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือเป็นกรรมการของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนัท่ีเป็นนยักบักิจการของบริษัท 

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ประธานท่ีประชุม กล่าวว่า เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ  
ได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้กําหนด
ช่องทาง และหลกัเกณฑ์ พร้อมกบัแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึง่ในชว่งเวลาดงักลา่วไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือมายงัคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณา 

ทัง้นี ้ เพือ่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ทําการพจิารณาอยา่งเตม็ท่ี กรรมการท่ีหมดวาระ และมีสว่นได้เสยีในการถกูเสนอช่ือเพื่อ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการในวาระนี ้จงึจะขอออกจากที่ประชมุ  

และเน่ืองจาก ไม่มีท่านผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาท่ี
กําหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล มีคณุธรรม การมีสว่นร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคณุสมบติัตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 30   โดยผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีก้รรมการอิสระท่ีเสนอผู้ ถือหุ้นนัน้ได้มีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แล้วแตค่ณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่า เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทําให้การปฏิบติัหน้าท่ีไม่ต่อเน่ือง จึงได้เสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ตอ่ไป  ดงันัน้ จงึเห็นสมควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือก ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์, นายสมบติั ปังศรีนนท์ และนายลิม ฮวี
ไฮ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพ่ือช่วยพฒันาบริษัท โดยเลือกตัง้ ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, 
เลอืก นายสมบติั ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการ
ท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ซึง่ท่ีผ่านมาทัง้ 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าแล้วในหนงัสอืเชิญประชมุ   

ประธานในท่ีประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขอเสนอให้ท่ีประชุมเลือก
กรรมการเป็นรายบคุคล และสําหรับวาระนี ้ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่ใบลงคะแนนเสียงทกุกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่
เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากพิจารณาวาระนีเ้สร็จ 
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 ประธานที่ประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท 
และออกเสยีงลงคะแนน เพือ่เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ นายสมบติั ปังศรี
นนท์ นายฮวีไฮ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ โดยมีผลการลงคะแนนรายบคุคลดงันี ้
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กาํกับดูแลบรรษัทภบิาล และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
เหน็ด้วย 65 ราย จํานวน 269,225,663 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมบัต ิปังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
เหน็ด้วย 65 ราย จํานวน  258,648,763 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.07 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 10,580,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.93 
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  
เหน็ด้วย 65 ราย จํานวน 268,981,086 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 244,687 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.09 
 
  หลงัจากท่ีประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ท่ีประชมุได้เชิญ ดร. โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 
นายสมบติั ปังศรีนนท์ และ นายลมิ ฮวีไฮ เข้าร่วมประชมุอีกครัง้ เพือ่ดําเนินการประชมุตอ่ไป 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 
  
ประธานที่ประชมุแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2559 ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อปี เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 500,000 
บาท โดยมีการเปลีย่นแปลงดงันี ้
 

คา่ตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 2559 เพิม่ขึน้ 
เงินประจําตําแหน่งประธานกรรมการ 36,000 30,000 6,000 
เงินประจําตําแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 18,000 15,000 3,000 
เบีย้ประชมุประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 13,500 1,500 
เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 10,000 9,000 100 

 ประธานที่ประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลกัเกณฑ์ ในการกําหนด
คา่ตอบแทนประจําปี 2560  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแจ้งวา่ หลกัเกณฑ์ ในเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย โดยคํานงึถงึความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีดงันี ้

1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร และกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

2. พิจารณา ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบติัในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ท่ีมีเพ่ิมขึน้ จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ท่ีกํากบัดแูลบริษัทจดทะเบยีนท่ีมีเพิม่ขึน้ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกล่าวเพ่ิมเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการทัง้หมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชมุ เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า ทัง้นีไ้ด้มี
การเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอตอ่ไป 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชดัเจน โดยประเมินตามหลกัเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 
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 ประธานท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน และออกเสยีงลงคะแนนเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยตามท่ี
ได้นําเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 

  
มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนมุติัอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2560 ตามอตัราท่ีประธานท่ีประชมุแจ้ง 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 66 ราย จํานวน 269,225,773 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอตอ่ไป 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งวา่ จากการพิจารณาถงึความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในระดบัมาตรฐาน
ท่ีเป็นสากล และผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา โดยมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้

 
คณุธนิต    โอสถาเลศิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5155  หรือ 

   คณุอรวรรณ   ศิริรัตนวงศ์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3757  หรือ 
   คณุพรทิพย์       ริมดสุติ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565      
 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีสว่นได้สว่นเสียใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการ
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ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตท่ีุเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชี เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่านเดิมครบกําหนดระยะเวลาการให้ความ
เห็นชอบต่องบการเงิน ซึง่กําหนดไว้คราวละไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา และเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
นําเสนอผู้ ถือหุ้น อนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2559 
จํานวน 170,000 บาท โดยไม่รวมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบติังาน ทัง้นี ้เน่ืองจากปริมาณงานของผู้สอบ
บัญชีมีจํานวนมากขึน้ และมีความซับซ้อนขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเพ่ิมขึน้  

   ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่นดงัท่ีกลา่วแล้วนัน้ ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย โดยมีคา่สอบบญัชี
ประจําปี 2560 ดงันี ้

  บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 140,000 บาท เพิม่ขึน้ 10,000 บาท จากปี 2559  
 บริษัท คลู ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 470,000 บาท เพ่ิมขึน้ 70,000 บาท จากปี 2559    

 รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยเทา่กบั 610,000 บาท เพ่ิมขึน้ 87,000 บาทจากปี 2559   
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็น

ควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 
และพจิารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีทา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ  

 ประธานท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 
 ผู้ ถือหุ้นถามคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ขอให้ผู้สอบบญัชีอธิบายถงึสาเหตขุองคา่สอบบญัชีท่ีสงูขึน้จากปีก่อน 
 คณุเอกสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 คา่สอบบญัชีท่ีสงูขึน้ มีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบญัชี การเปิดเผยข้อทลูท่ีเพ่ิมขึน้ การเติบโต

และความหลากหลายของธรุกิจของบริษัทฯ ท่ีเติบโตขึน้ อีกทัง้การรายงานข้อมลูให้กบัผู้สอบบญัชีของ SiS ท่ีตา่งประเทศ 
   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนซกัถาม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 66 ราย จํานวน 269,225,773 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
  
วาระที่ 9 พจิารณาแก้ไข เพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท เร่ืองการประชุมคณะกรรมการด้วยส่ืออเิล็กทรอนิกส์     
 

 ประธานท่ีประชุมแจ้งว่า เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุม ปรึกษาหารือกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
สะดวก แม้จะไม่อยู่ในสถานท่ีเดียวกัน  และเพ่ือช่วยประหยดัต้นทนุและระยะเวลาในการจดัประชุม รวมทัง้ตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้สง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการให้ได้มากครัง้ท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาเร่ืององค์ประชมุ และเพ่ือให้การประชมุมีประสทิธิผลจากความคิดเห็นของกรรมการหลากหลายรวมทัง้การตดัสนิใจลง
มติ เป็นต้น  

ซึง่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคําชีแ้จงของกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากดั สมาคม
การค้า และหอการค้า ซึ่งอ้างอิงตามประกาศฉบบัดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุติัแก้ไข เพิม่เตมิข้อบงัคบั ข้อ 34 เป็นดงันี ้
 ข้อ 34 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ โดยให้ประชมุ ณ สถานที่ท่ีคณะกรรมการเป็น
ผู้ กําหนด และสามารถกําหนดให้จดัประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้และให้มีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการท่ีบญัญติั
ไว้ในกฎหมาย โดยผู้ ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ ร่วมประชุม
ทัง้หมดต้องอยูใ่นราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการประชมุ แม้จะมิได้อยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั 
 ทัง้นีก้ารประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2557 โดยให้มีการบนัทกึด้วยเสยีง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแตก่รณีของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนตลอดระยะเวลา
ท่ีมีการประชมุ 
 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ดําเนินการตามวิธีการและระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกับการประชุมนัน้ได้กําหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด
ไว้ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
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  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนซกัถาม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท เร่ืองการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์     
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 66 ราย จํานวน 269,225,773 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
 
วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามท่ีสง่มาลว่งหน้า ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความคืบหน้าของธุรกิจ Wiko Mobile 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ตัง้แต่ปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกของการลงทุน ซึ่งในปีนัน้ประสบกบัผลขาดทนุ ถึงแม้จะมีการลงทนุอย่างระมดัระวงั 
สาํหรับในปี 2016 นัน้มียอดขายท่ีเติบโตขึน้ และมีผลกําไร โดยมีการเพิม่รุ่นใหม่ๆ เข้าไปในตลาดมากขึน้ โดยบริษัทฯ ตัง้ใจให้
มีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ช่วยดแูลเร่ือง stock สนิค้าให้กบัลกูค้าด้วย  
 2. ความคืบหน้าของธุรกิจ Nippon Pack 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 Nippon Pack มียอดขายท่ีลดลง และยงัประสบผลขาดทนุติดต่อกนัอยู่ เน่ืองจากการหดตวั และการแข่งขนัของ
ธุรกิจโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนนีไ้ว้เต็มมลูค่าแล้ว ดงันัน้ในปีต่อไป บริษัทฯ จะไม่ต้องรับ
ผลกระทบจากการขาดทนุของ Nippon Pack 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงติดตามการดําเนินงานของ Nippon Pack และเข้าร่วมประชมุ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
สามารถทราบสถานการณ์ตา่งๆ และเสนอแนวทาง เพ่ือปรับปรุงตอ่ไป 
 3. การกําหนดอตัราเงินปันผล และการจา่ยเงินปันผลท่ีสงูขึน้ 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 การจ่ายเงินปันผล ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน เช่น ผลประกอบการ กระแสเงินสด และการลงทุนต่อไปใน
อนาคต เป็นต้น ทัง้นีใ้นช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลท่ีสงูขึน้จากปี 2556 และ ปี 2557 เน่ืองจากมีกระแส
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เงินสดท่ีดีขึน้ และนบัว่าเป็นอตัราเงินปันผลท่ีสงูขึน้จากในอดีต ทัง้นีก้ารกําหนดให้อตัราเงินปันผลคงท่ีทกุปี เป็นเร่ืองท่ีทําได้
ยาก แตบ่ริษัทฯ จะพยายามพิจารณาเร่ืองนี ้เพือ่จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ท่ีหุ้นอยา่งเหมาะสมท่ีสดุ 
 คณุวฒิุชยั ถามคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. การตดัสนิใจในการลงทนุ และดําเนินงานของ Nippon Pack  
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึง่จะขอเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการวางแผน และประชมุ 
เพือ่ให้กําหนดแนวทางสาํหรับเร่ืองนี ้และจะไมมี่การลงทนุเพ่ืมในสว่นนี ้
 2. ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องตอ่ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ด้านคดีอาญานัน้ อยู่ในระกว่างการสืบสวน สําหรับเร่ืองดคีแพ่งนัน้ อยู่ในขัน้ตอนการสืบทรัพย์ เน่ืองจากถกูศาลสัง่
ล้มละลาย ทัง้นีส้ินทรัพย์ท่ีเหลือของฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อาจจะยงัเหลือไม่เยอะ และมีภาระหนีส้ินท่ีมีเจ้าหนีอ่ื้นท่ีรอรับชําระ ซึ่ง
บริษัทฯ อาจจะไมไ่ด้รับสว่นแบง่จากทรัพย์สนิดงักลา่วมาก 
 3. การขอคืนภาษี มีการได้รับเงินแล้วหรือไม ่และการขอคืนภาษีท่ีกําลงัจะขอคืนอีกครัง้ มีแนวทางและความคืบหน้า
เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 การขอภาษีมลูคา่เพ่ิมในปี 2559 ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว และอีกสว่นหนึ่งอยู่ระหว่างการขอคืน ประมาณ 100 ล้าน
บาท  
 4. ความคืบหน้าของธุรกิจ Cloud และกลยทุธ์ รวมทัง้ประมาณการลงทนุ 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการหา platform ท่ีมีต้นทนุท่ีต่ํา ซึง่บริษัทฯ ได้ประเมินและพบแนวทางแล้ว และยงัมีกลุม่ลกูค้าท่ี
รอให้การสนบัสนนุ สําหรับในด้านการสร้างรายได้ใหกบับริษัทฯ นัน้ สําหรับด้านอ่ืนๆนัน้ ยงัคงต้องศกึษาอีกสกัระยะหนึ่ง ซึง่
บริษัทฯ จะเร่ิมทดลองให้บริการในไตรมาส 3 หรือ 4  
 สําหรับด้านการลงทนุนัน้ ธุรกิจ Cloud สามารถทยอยลงทนุได้ และขยบัขยายได้ตามปริมาณลกูค้าได้ในภายหลงั 
ซึง่อาจจะไมต้่องใช้เงินลงทนุเยอะในช่วงแรก 
 5. ในปี 2560 มีการตัง้เป้าหมายในการดําเนินงานอย่างไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ มีการตัง้เป้าหมายที่สงูขึน้ แต่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีอาจจะตอบได้ไม่มาก เน่ืองจากข้อกําหนดด้านการเปิดเผย
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีผ้า่นมา 1 ไตรมาส ซึง่ก็นบัวา่มีผลการดําเนินงานท่ีเป็นภาพท่ีดี 
 6. รายได้รวมของกลุม่ธุรกิจ Phone ของบริษัทฯ มีสว่นของยอดขาย Wiko เป็นสดัสว่นอยา่งไร 
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 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ยอดขาย Wiko เป็นสว่นของยอดขายมากกวา่คร่ึงหนึง่ โดยบริษัทฯ พึง่พาแบรนด์อ่ืนน้อยลง 
 ผู้ ถือหุ้น ถามคําได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. สว่นแบง่ตลาดของ Wiko ในประเทศอ่ืน และทิศทางการตลาดของ Wiko ในประเทศอ่ืน 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 Wiko ในฝร่ังเศส นัน้อยู่ใน Top Three และการตลาดในตา่งประเทศก็มีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง แต ่Wiko ใน
ตา่งประเทศนัน้อยูใ่นกลุม่ตลาดท่ีสงูกวา่ในประเทศไทย เน่ืองจากในประเทศไทย บริษัทฯ เน้นการขายกลุม่รุ่นที่ราคา 3,000-
4,000 บาท 
 2. สภาะการณ์แขง่ขนัจากกลุม่ Operator 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 การแขง่ขนักบักลุม่ Operator นัน้ดีขึน้ เน่ืองจากการประมลูคลืน่สญัญาณโทรศพัท์แล้วเสร็จแล้ว จงึทําให้การแขง่ขนั
น้อยลง ไมรุ่นแรงเหมือนปีก่อน 
  
 คณุสมชาย ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. สถานการณ์ทางการเงินที่จะรับมือความผนัผวนของธุรกิจไอที กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้เร่ือยๆ และสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สําหรับด้านเงินกู้นัน้ค่อนข้างต่ํา 
และเครดิตทางการเงินระหวา่งบริษัทฯ กบั ผู้ขายอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
 2. และมีกลยทุธ์ท่ีจะลดความเสีย่งท่ีจะลดความเสีย่งท่ีจะกระทบตอ่ธรุกิจอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
  
 ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. สทิธ์ิทางภาษีท่ีจะได้รับของ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สทิธิทางภาษีท่ีจะได้รับจากกรณีฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ต้องรอคําสัง่จากศาลอีกครัง้ แตถ้่าวดัจากมลูคา่ความผลขาดทนุจา
กรณีนีอ้ยูท่ี่ประมาณ 500 ล้านบาท 
 2. การประมาณการ และการดําเนินการด้านกําไรขัน้ต้น 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
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 บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีการขายสินค้าท่ีมีกําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ โดยมีการปรับ KPI ของพนกังานขายให้เน้นการขาย
สนิค้าท่ีกําไรขัน้ต้นสงู แตส่นิค้าท่ีกําไรสงูจะมีปริมาณการขายสนิค้าท่ีน้อยกวา่ เน่ืองจากตลาดยงัมีขนาดเลก็ 
 3. กําไรของ Wiko Mobile เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 กําไรของ Wiko แบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกคือสว่นท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ จําหน่าย ซึง่ไม่สงูมาก และสว่นที่สอง คือสว่นท่ี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลติ วึง่จะสงูกวา่ในด้านท่ีเป็นผู้ขาย 
 4. คา่ช่วยเหลือทางการตลาดของ Wiko ท่ีลดลง ในขณะท่ียอดขายเพ่ิมขึน้ 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ในปี 2558 มีกิจกรรมทางการตลาดเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมีเป็นการเข้าตลาดในช่วงแรก แต่ในปีต่อไปไม่ต้อง
ลงทุนในค่าใช้จ่ายประเภทนีม้าก จึงทําให้ค่าช่วยเหลือทางกรตลาดน้อยลง และสินค้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในช่วงท่ีเข้าสู่
ตลาดเรียบร้อยแล้ว จงึทําให้ลดคา่ใช้จ่ายได้เป็นจํานวนมาก 
 5. ในสว่นของการเป็น Distributor นัน้ บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจาก Wiko อยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ผลตอบแทนในด้านนีข้ึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ซึง่ Wiko เป็นลกัษณะร่วมทนุ และไม่ได้มีการเร่งยอดขาย 
หรือเป็นพนัธมิตร ท่ีชว่ยดแูลกนัในเร่ืองสินค้าคงเหลอื และยอดขาย จงึได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกําไร แทนผลตอบแทนใน
ด้าน incentive ตา่งๆ 
 6. ทิศทางของการปรับตวั เพ่ือรองรับและแก้ไขด้านการด้อยคา่ของสนิค้าคงเหลือ  
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการตัง้ด้อยค่าของสินค้ากลุม่ phone และ เคร่ืองมือแพทย์ ท่ีสงูกว่ากลุม่อ่ืนๆ แตท่ัง้นีไ้มไ่ด้
ประสบผลขาดทนุเทา่กบัมลูคา่ท่ีตัง้ด้อยคา่เอาไว้ และยงัได้รับการชดเชยในสว่นนีจ้ากผู้ขาย 
  
 ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. ธรุกิจทางด้านโฆษณามีอปุสรรค หรือปัญหาอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ธรุกิจในด้านโฆษณาในปีท่ีผา่นมายงัไมค่อ่ยดีมากนกั บริษัทฯ จะติดตามในช่วงปีนี ้และจะตดัสนิใจในทิศทางตอ่ไป 
 2. ธรุกิจด้าน Software SAP เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ ได้ทําการศึกษามาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้นีต้ัวผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดี และราคาไม่แพง และพบ
อปุสรรคอยา่งหนึง่ ได้แก่ ยงัไมพ่บลกูค้าท่ีจะนําสินค้าด้านนีไ้ปขายได้อยา่งเหมาะสม  




